



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG TÁM 2024

Sự kiện sắp đến:

Ngày 2/9 & 3/9 – Nghỉ lễ Quốc Khánh

Ngày 6/9 – Buổi cung cấp thông tin về chương trình OBV lúc 3h chiều

Ngày 17/9 – Vui Tết Trung Thu

Ngày 20/9 – Sự kiện chạy “Cross Country House”

Thông điệp từ Hiệu trưởng

Kính gửi Quý phụ huynh,

Hy vọng phụ huynh và các em học sinh đã có một kỳ nghỉ hè bổ ích và thư giãn. Nhà trường rất vui mừng được chào đón tất cả thành viên của SIS@Đà Nẵng trở lại vào thứ Hai, ngày 5 tháng 8 để bắt đầu một năm học mới.

Thầy cô và các em học sinh đã có một khởi đầu tuyệt vời, tràn đầy sự phấn khởi và nhiệt huyết. Nhà trường xin gửi lời chúc mừng đến các Thủ lĩnh Học sinh mới: Konstantin Afanasyev, Ngô Tuấn Khôi, Yang Seo Eun, và Nguyễn Hồ Lam Trân. Những học sinh này được bầu chọn vì phẩm chất lãnh đạo, thành tích học tập tốt và cam kết cống hiến cho hoạt động chung của trường. Nhà trường tin tưởng rằng các em sẽ là những đại diện xuất sắc của trường chúng ta. Những học sinh này đã trải qua quá trình ứng tuyển bao gồm các cuộc phỏng vấn, thực hiện bài phát biểu trước khi được bình chọn vào vị trí Thủ lĩnh Học sinh toàn trường.

Xin chúc mừng các em và nhà trường hy vọng các em sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo học sinh toàn trường trong năm nay.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Bradman McCarthy

Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG TÁM 2024

Thông điệp từ ban giám hiệu SVIS

Hân hoan chào đón quý vị phụ huynh, quý thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới 2024-2025!

Trong không khí vui tươi của ngày tựu trường sáng ngày 5/8/2024 vừa qua, nhà trường đón chào 30 em học sinh lớp Một và hơn 320 học sinh các cấp học khác nhau. Sự quay trở lại sau 1 tháng hè đã khiến cho cả khuôn viên trường học ngập tràn tiếng nói cười rộn rã, những cái bắt tay chào hỏi, những cái ôm thân tình, những ánh mắt hồn nhiên, những tiết mục văn nghệ mở đầu năm học mới... tất cả đã tạo nên một khung cảnh thật hào hứng nhưng gần gũi và ấm áp vô cùng, đánh dấu một sự khởi đầu với nhiều niềm vui và hi vọng về một năm học mới thành công.

Vào ngày 15/8/2024 vừa qua, nhà trường đã tổ chức thành công cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm. Sự tham gia và đóng góp ý kiến của quý vị phụ huynh luôn là nguồn động viên và khích lệ lớn đối với nhà trường và các em học sinh. Nhà trường hy vọng rằng với sự hợp tác chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh.

Năm học 2024-2025 hứa hẹn một năm học mới với nhiều bước đi đột phá. Một trong những mục tiêu trọng tâm mà nhà trường hướng tới đó là tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ về phương pháp dạy học tiếp cận dựa trên năng lực người học và phát triển những kĩ năng mềm nhằm giúp các em học sinh có đủ ĐỨC-TRÍ-THỂ-MĨ sẵn sàng bắt nhịp với những đổi thay không ngừng của xã hội và có thể gạt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai.

Nhân dịp này, Ban giám hiệu nhà trường xin gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển. Chúc toàn thể các em học sinh một năm học với nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Chúc quý vị phụ huynh sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt!

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Hồ Thị Thuý Vân/Huỳnh Phạm Diễm Hằng

Ban giám hiệu SVIS



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG TÁM 2024

Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Trung học)

Nhà trường rất vui thông báo rằng chương trình Hoạt động Ngoại khóa (ECA) của trường chúng ta ngày càng đa dạng và phát triển. Học sinh và phụ huynh đã tham gia khảo sát và nhà trường đã tiếp nhận ý kiến. Học sinh trung học muốn nhiều hoạt động ngoại khóa trong những ngày học, vì thế chúng tôi đã mở thêm nhiều Câu lạc bộ xuyên suốt cả năm bao gồm: Hội học sinh, CLB báo chí ấn phẩm của học sinh, CLB âm nhạc, lớp hỗ trợ tiếng Anh, Xưởng nghệ thuật và thiết kế, CLB Nói không với rác thải nhựa, CLB Olympiad toán và Lớp học thư viện cho cả Tiểu học và Trung học.

Trong học phần 1, nhà trường tiếp tục tổ chức các câu lạc bộ sau giờ học được học sinh yêu thích như Câu lạc bộ Lego, CLB Minecraft, Khúc côn cầu, Câu lạc bộ may vá và nhiều câu lạc bộ khác nữa! Chương trình hoạt động ngoại khóa ECA sau giờ học trực tiếp hướng đến Mục tiêu học tập toàn trường, mang đến cho học sinh cơ hội học tập ngoài lớp học và trong ngày học chính thức. Tham gia câu lạc bộ không chỉ thúc đẩy mục tiêu trở thành công dân tích cực, hiểu biết về công nghệ mà còn mang đến cho học sinh cơ hội gắn kết, xây dựng tập thể và tương tác với những học sinh khác lớp. Nhà trường rất vui vì các em đã nhiệt tình tham gia các cơ hội học tập thú vị này. Nếu đã bỏ lỡ việc đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, các em hãy nhớ rằng chương trình ECA được tổ chức trong mỗi học phần và hy vọng phụ huynh sẽ động viên khuyến khích con mình tham gia.

Stephanie Shepperd (Cô)

Hiệu phó





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG TÁM 2024

Thông điệp từ Hiệu phó (Khối Tiểu học)

Kính gửi Quý phụ huynh,

Rất vui mừng khi được thông báo cuộc thi giữa các Đội trong trường đã chính thức khởi động. Đây là một hoạt động mới và thú vị để nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tinh thần làm việc nhóm và sự cạnh tranh lành mạnh trong suốt năm học! Mỗi học sinh và giáo viên sẽ thuộc về một trong ba Đội - Đỏ, Vàng hoặc Xanh lá.

Trong năm học, học sinh sẽ ghi điểm cho đội của mình bằng nhiều cách: tham gia thể thao, đạt kết quả học tập tốt hay thể hiện các đức tính tiêu biểu tại trường, mọi nỗ lực đều sẽ góp phần vào thành công của đội nhà. Điểm cũng được tích lũy từ các thành tích học tập trong lớp, thể hiện những tiến bộ và tham gia vào các thử thách học tập.

Bên cạnh đó, việc thực hành các đức tính cốt lõi theo chương trình Giáo dục Đạo đức của trường - tôn trọng, trách nhiệm, kiên cường và tử tế - cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng. Các hành động tử tế, thể hiện tinh thần lãnh đạo và chính trực sẽ được ghi nhận và khen thưởng, cũng là cách để phản ánh tinh thần thực sự của trường chúng ta. Mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, sẽ đưa đội nhà của các em tiến gần hơn đến bục vinh danh.

Để các em luôn được cập nhật thông tin và có động lực, điểm của mỗi đội sẽ được công bố trên màn hình ti vi bên ngoài văn phòng mỗi tuần. Học sinh và giáo viên có thể theo dõi điểm số và xem đội của mình đang ở vị trí nào.

Đội tích lũy được nhiều điểm nhất sẽ được trao Cúp thi đua danh giá vào cuối năm học, biểu tượng của sự xuất sắc, tinh thần đồng đội và niềm tự hào của nhà trường.

Hãy cùng nhau đoàn kết, quyết tâm cố gắng và biến năm học này thành một hành trình không thể quên của việc học tập, phát triển bản thân và tràn đầy niềm vui. Hãy sẵn sàng, cùng nhau tiến lên trên tinh thần đoàn kết của đội và đội xuất sắc nhất sẽ giành chiến thắng!

Niall Elliot Reed (Thầy)

Hiệu phó





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG TÁM 2024

Thông điệp từ Giáo viên Tư vấn

Kính gửi Quý phụ huynh,

Tôi là Chris, giáo viên Tư vấn tại trường, chịu trách nhiệm hỗ trợ học sinh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

1. Đảm bảo học sinh cảm thấy an toàn, biết cách giữ an toàn và biết phải làm gì nếu cần giúp đỡ. An toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của trường chúng ta; trong những tuần đầu sau khai giảng, tôi đã giới thiệu với tất cả các em về vai trò của mình và cũng như tất cả giáo viên và nhân viên trong trường, tôi và mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ các em.
2. Đem đến phúc lợi cho học sinh. Khi các em gặp khó khăn trong cuộc sống, việc học sinh có được những phương pháp để quản lý cảm xúc của bản thân là rất quan trọng, hay những mẹo để giảm bớt căng thẳng, những bài luyện trí não và các phương pháp tự chăm sóc bản thân sẽ rất hữu ích.
3. Cùng học sinh lên kế hoạch về con đường học vấn tương lai. Mỗi em học sinh sẽ có đường đi của riêng mình, không giống với người khác. Tôi rất hân hạnh khi được cùng các em tìm hiểu và đi đến con đường thành công nhất cho riêng mình.

Một trong những cách để giúp học sinh đạt được mục tiêu của mình là biết cách sắp xếp, tổ chức. Trong tháng 8, tôi đã làm việc với nhiều học sinh cấp ba để giúp các em đặt ra các mục tiêu và cách sắp xếp khoa học.

Nếu phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ:

christina.williams@danang.sis.edu.vn

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Chris Williams

Giáo viên Tư vấn





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG TÁM 2024

Thông điệp từ trường khối Mẫu giáo

Chào mừng tất cả học sinh Mẫu giáo và phụ huynh trong năm học 2024-2025!

Nồng nhiệt chào đón những gia đình mới tham gia cộng đồng trường SIS trong năm học này.

Các em Mẫu giáo cũng đã nhanh chóng thích nghi với lớp học mới, ít tiếng khóc và nhiều tiếng cười hơn. Ngoài việc được phổ biến các nội quy và các hoạt động trong lớp, các em còn được làm quen với những câu chuyện cổ tích và bài học vần điệu. Những chủ đề này được lồng ghép vào các bài học ngôn ngữ tiếng Anh, thủ công, các tiết âm nhạc, diễn kịch, hoạt động STEM và Toán học. Đây là một khởi đầu tuyệt vời cho năm học mới, và tất cả các em đều rất phấn khởi.

Cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian quý báu tham dự buổi họp phụ huynh đầu năm. Chúng tôi trân trọng trong sự hỗ trợ và đồng hành của quý phụ huynh.

Trong tháng 9, khối Mẫu giáo sẽ cùng nhau tổ chức Lễ hội Trung thu với những màn trình diễn và những sản phẩm thủ công đặc sắc!

Trân trọng cảm ơn và kính chào

Võ Thị Thủy Ngân

Trưởng khối Mẫu giáo

